



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริตโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว มุ่งเน้นการดำเนินการ ดังนี้

๑. ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

ด้วยความสำนึกรับผิดชอบ มีคุณธรรม ยึดหลักนิติธรรม เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม และเกิดความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของราชการ

๒. มุ่งมั่นให้บริการด้วยความโปร่งใส

โดยการประกาศหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามกรอบกฎหมาย

๓. มุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง

โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาอย่างจริงจัง

๔. มุ่งต่อต้านและเฝ้าระวังการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

โดยมีการเฝ้าระวังอย่างรัดกุมและใช้มาตรการลงโทษขั้นสูงสุดกับผู้ทุจริตคอร์รัปชันและผู้ที่เกี่ยวข้อง

๕. ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด No Gift Policy

ในขณะ/ก่อน/หลัง ปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ


ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗

(นายเศรษฐศิลป์ แสงสกวรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหารท้องถิ่น
ข้าพเจ้า นายเศรษฐศิลป์ แสงสกาวัฒน์
ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจำนง ต่อสาธารณชนและสมาชิกสภาองค์การขององค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานส่วนตำบลตลอดจนพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ทุกคนว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานของหน่วยงาน ภายใต้ภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาตำบลบ่อแก้วทั้งในด้าน เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมตลอดจนการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน่วยงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ด้วยความสำนึกและตระหนัก พร้อมรับผิดชอบในการบริหารงาน โดยทุกขั้นตอนต้องมีความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างครบถ้วนเคร่งครัด จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ โดยเต็มกำลังความสามารถ จะใช้อำนาจหน้าที่ ด้วยปัญญาสุจริต พิจารณาว่าการกระทำใดที่ต้องทำและการกระทำใดที่ต้องละเว้นและกำจัด จะยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด ในขณะที่/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ



(นายเศรษฐศิลป์ แสงสกาวัฒน์)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗